

**โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)
ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 11**

นำเสนอเมื่อ : 18 ส.ค. 2561

โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)
ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 11

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๒๑๖/ว๑๒๐๒



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑๑
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการฝึกอบรมฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ขั้นตอนและวิธีการสมัครฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. แนวทางการคัดเลือกผู้สมัครฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๔. ขั้นตอนการกรอกใบสมัครฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ ตุลาคม - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้นักบริหารมีความรู้ครบถ้วนตามที่กำหนดในกรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รวมทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติเสมือนผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ. โดยส่วนราชการต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วหลักสูตรดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อข้าราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของ ก.พ. เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้มีความสามารถทางการบริหารและมีภาวะผู้นำ รวมทั้งเป็นนักบริหารระดับสูงในภาคราชการได้รับการยอมรับ ความเชื่อถือ ไว้วางใจ และความเชื่อมั่น จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในสังกัดที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว โดยดำเนินการกรอกใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ. <http://register.ocsc.go.th/registration/ses> ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ข้าราชการดังกล่าวต้องสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด พร้อมทั้งพิมพ์ใบสมัครและเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ส่งถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาและส่งให้สำนักงาน ก.พ. พิจารณาต่อไป สำหรับค่าธรรมเนียมในการเข้ารับการฝึกอบรมเบิกจากงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และค่าพาหนะในการเดินทางเบิกจากงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาต้นสังกัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร พินสา)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร.๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๔

[หนังสือหน้า](#)

[รายละเอียด](#)

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 16 สิงหาคม 2561